

NHIỀU HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI, THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO THÁI BÌNH TẠI THỤY SĨ

(Tiếp theo trang 1)



Đoàn công tác của tỉnh làm việc với với chính quyền bang Zurich (Thụy Sĩ).



Đổng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà lưu niệm Phòng Thương mại Thụy Sĩ - châu Á (SACC) và Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ.



Mở đầu chương trình công tác tại châu Âu, sáng ngày 22/3, tại thành phố Zurich (Thụy Sĩ), UBND tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ, tổ chức Nhip cầu Kinh doanh Việt Nam - Thụy Sĩ (SVBG) và Phòng Thương mại Thụy Sĩ - châu Á (SACC) tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại, đầu tư vào Thái Bình với chủ đề "Khu kinh tế Thái Bình - vệ tinh kinh tế đang lên tại miền Bắc Việt Nam".

may, chế biến hải sản, vận tải, logistics. Về phía tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn công tác; Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng đoàn công tác; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp của tỉnh. Nhằm giúp các nhà đầu tư Thụy Sĩ hiểu hơn về môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh, cơ hội đầu tư vào Thái Bình, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã giới thiệu tiềm năng, thế mạnh thu hút đầu tư và tình hình phát triển kinh tế - xã hội, kết quả thu hút đầu tư của

tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh: Thái Bình đang vươn lên mạnh mẽ, trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn bậc nhất khu vực phía Bắc Việt Nam bởi tỉnh có Khu kinh tế với quỹ đất công nghiệp đủ lớn đáp ứng tốt nhu cầu phát triển của các nhà đầu tư; vị trí địa lý thuận lợi nằm trong tam giác tăng trưởng kinh tế trọng điểm Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Ngoài ra, tỉnh còn có nguồn nhân lực dồi dào, tay nghề cao, cơ chế hỗ trợ, khuyến khích đầu tư hấp dẫn. Các cấp chính quyền trong tỉnh luôn đồng hành, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư trong suốt quá trình nghiên cứu đầu tư, triển khai dự án và hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thái Bình có 10 khu công nghiệp, 49 cụm công nghiệp với tổng

diện tích gần 3.000ha đã được giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, sẵn sàng để các nhà đầu tư đến công tác. Hiện tỉnh đang tập trung thu hút đầu tư và luôn nhiệt tình chào đón các nhà đầu tư trên toàn thế giới đến hợp tác đầu tư. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cho biết: Hợp tác kinh tế giữa Thái Bình với Thụy Sĩ có những triển vọng tốt, năm 2023 kim ngạch xuất khẩu của tỉnh sang Thụy Sĩ đạt 1,2 triệu USD, chiếm 0,05% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh nên còn nhiều dư địa cho sự hợp tác cùng phát triển của hai bên. Thái Bình cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư Thụy Sĩ đến hợp tác, đầu tư và thành công tại tỉnh trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Thụy Sĩ Nguyễn Đức Thương cho rằng, hợp tác về thương mại và đầu tư là hai trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Thụy Sĩ và hiện còn nhiều dư địa để tiếp tục phát triển. Hội nghị xúc tiến thương mại, đầu tư do UBND tỉnh Thái Bình tổ chức ngoài mang đến nguồn lực đầu tư phát triển cho tỉnh còn góp phần quan trọng thúc đẩy hợp tác, đổi mới và tăng trưởng bền vững giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Thụy Sĩ. Với vai trò cầu nối xúc tiến thương mại và đầu tư, Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ, SVBG, SACC sẽ tiếp tục phối hợp quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và định hướng đầu tư của Việt Nam nói chung, Thái Bình nói riêng đến cộng đồng doanh nghiệp Thụy Sĩ và châu Âu, góp phần thu hút vốn đầu tư FDI.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành của tỉnh, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam và Thụy Sĩ cùng nhau trao đổi, thảo luận, làm rõ thêm về nhu cầu và thế mạnh của nhau, hướng đến hợp tác đầu tư phát triển trong một số lĩnh vực: năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, tài chính - ngân hàng, bảo hiểm, công nghiệp chế tạo, được phẩm, dịch vụ du lịch...

Đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn công tác trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ tích cực của Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ và các đơn vị phối hợp giúp tỉnh tổ chức thành công hội nghị và truyền đi thông điệp mạnh mẽ Thái Bình mời gọi và sẵn sàng hỗ trợ các nhà đầu tư Thụy Sĩ đến hợp tác cùng phát triển. Đồng chí khẳng định, tiềm năng, cơ hội hợp tác giữa Thái Bình và các đối tác Thụy Sĩ trong thời gian tới rất rộng mở và hứa hẹn gặt hái nhiều thành công. Thái Bình mong muốn Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam, Đại

sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ và các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp có trụ sở tại Thụy Sĩ như Swiss Global Enterprise, Swiss MEM, Swiss Textiles, SACC và SVBG cũng như cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Thụy Sĩ sẽ là cầu nối tích cực, hiệu quả giúp Thái Bình thu hút được những dự án chất lượng cao. Sự hợp tác song phương giữa Thái Bình và các đối tác Thụy Sĩ sẽ góp phần củng cố đoàn kết cộng đồng và hướng về xây dựng quê hương. Thái Bình cam kết tạo mọi điều kiện, hỗ trợ tốt nhất cho các nhà đầu tư Thụy Sĩ đến nghiên cứu, tìm hiểu và triển khai dự án đầu tư tại tỉnh trong thời gian tới.

* Chiều cùng ngày, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với chính quyền bang Zurich (Thụy Sĩ). Bà Carmen Walker Spah, Ủy viên Hội đồng bang, Bộ trưởng Kinh tế bang Zurich tiếp và làm việc với đoàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thông tin kết quả thành công của hội nghị xúc tiến thương mại, đầu tư vào Thái Bình tại Thụy Sĩ, đồng thời mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác phát triển giữa Thái Bình với Zurich trên các lĩnh vực thế mạnh của nhau trong thời gian tới. Hai bên đã thảo luận, thống nhất sẽ triển khai các hoạt động hợp tác về thu hút đầu tư, chuyển giao khoa học công nghệ, xuất nhập khẩu hàng hóa, trao đổi nguồn nhân lực, hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế và giao lưu văn hóa.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Thụy Sĩ, đoàn công tác của tỉnh đã đi khảo sát thị trường, thăm một số cơ sở sản xuất, kinh doanh có quy mô lớn, công nghệ hiện đại tại bang Zurich.

KHẮC QUẢN (tổng hợp)

THÔNG BÁO Về việc thay đổi Lịch tiếp dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tháng 3 năm 2024

Thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quyết định số 1254-QĐ/TU, ngày 10/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế về trách nhiệm của Bí thư Tỉnh ủy trong việc tiếp dân; đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Thường trực Tỉnh ủy đã có Thông báo số 803-TB/TU, ngày 27/12/2023 về Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy năm 2024; trong đó, tháng 3/2024 đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân vào ngày 25/3/2024 (Thứ Hai) tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. Tuy nhiên, ngày 25/3/2024, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024, do đó Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy sẽ chuyển từ ngày 25/3/2024 sang ngày 26/3/2024 (Thứ Ba). Địa điểm tiếp công dân không thay đổi.

Văn phòng Tỉnh ủy thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, người dân biết và thực hiện.

KIỂM TRA CÔNG TÁC... (Tiếp theo trang 1)



Đổng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra trang thiết bị phục vụ kỳ thi.

Việc tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tại Trường Đại học Thái Bình nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận có thể tham gia dự thi ở địa điểm gần nhất, tiết kiệm chi phí cho gia đình và xã hội. Đồng thời, tăng cơ hội xét tuyển sớm vào các trường đại học có sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và giúp học sinh THPT đánh giá đúng năng lực

của mình, từ đó có sự lựa chọn đúng đắn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới. Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Trường Đại học Thái Bình tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức kỳ thi một cách an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế để các thí sinh trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận được tham dự kỳ thi công bằng, minh bạch, khách quan, đạt kết quả tốt nhất.

TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN CỬ TRI...

(Tiếp theo trang 1)

nên việc lấy ý kiến cử tri tại 34/34 thôn của 7 xã nhận được sự đồng thuận cao của cử tri, tỷ lệ cử tri tham gia lấy ý kiến và đồng ý với chủ trương sắp xếp ĐVHC đạt trên 99%.

Việc lấy ý kiến cử tri ở Tiên Hải đã hoàn thành theo đúng kế hoạch, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

* Giai đoạn 2023 - 2025, huyện Đông Hưng có 9 xã thực hiện sắp xếp ĐVHC gồm: Liên Giang, An Châu, Đô Lương, Phong Châu, Chương Dương, Hợp Tiến, Đông Động, Đông Xuân, Đông Quang.

Để quá trình lấy ý kiến cử tri diễn ra công khai, dân chủ và đúng luật, cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc

biệt là các xã thuộc diện sắp xếp đã đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện tốt công tác rà soát, lập, niêm yết danh sách cử tri và các văn bản chỉ đạo của cấp trên tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa các thôn. Ngoài ra, UBND các xã đã thành lập 46 tổ lấy ý kiến cử tri ở 46 thôn với 364 thành viên, tổ chức hội nghị quán triệt,

hướng dẫn các tổ lấy ý kiến cử tri.

Với chỉ đạo quyết liệt và sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân, các xã đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri về sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 theo đúng tiến độ đề ra với tỷ lệ cử tri đồng ý cao. Đa số cử tri đồng ý với đề án sắp xếp ĐVHC

cấp xã của huyện, trong đó 4 xã An Châu, Phong Châu, Hợp Tiến, Đông Quang đạt 100%.

* Huyện Quỳnh Phụ tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 tại 3 xã: Quỳnh Trang, Quỳnh Bảo, Quỳnh Xá.

Đúng 6 giờ 30 phút, các tổ lấy ý kiến cử tri bắt đầu ra với tỷ lệ cử tri đồng ý cao. Đa số cử tri đồng ý với đề án sắp xếp ĐVHC

thực hiện theo đúng quy trình, quy định, bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, công khai, dân chủ, minh bạch.

Đến 13 giờ cùng ngày, việc lấy phiếu, kiểm phiếu tổng hợp, tổng số cử tri có mặt tại các xã trong diện sắp xếp là 11.063 người, số cử tri đã lấy ý kiến là 11.063 người, đạt 100%. Số cử tri đồng ý là 11.063/11.063 người, đạt 100%. Quá trình lấy phiếu, nhân dân các xã đều phấn khởi khi địa

phương mình được sáp nhập thành ĐVHC mới sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

* Huyện Hưng Hà tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 đối với 3 xã: Diệp Nông, Dân Chủ, Hùng Dũng thành ĐVHC mới, dự kiến tên gọi là xã Quang Trung. Đây đều là những xã có vị trí địa

lý thuận lợi, tương đồng về phong tục, tập quán, truyền thống, văn hóa, sinh hoạt của người dân. Sau khi sáp nhập sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương trong việc hoạch định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư vào địa bàn.

Việc lấy ý kiến cử tri tại 3 xã được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định, tỷ lệ cử tri tham gia lấy ý kiến và đồng ý với chủ trương sắp xếp ĐVHC đạt trên 98%.

PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Tăng cường các biện pháp chống khai thác IUU

Thời gian qua, Đồn Biên phòng Cửa Lân tích cực phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ nhiều biện pháp ngăn chặn tình trạng vi phạm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn quản lý.

Ngay khi có tàu thuyền cập cảng Ba Lạt, cán bộ, chiến sĩ Trạm Kiểm soát biên phòng Cửa Lân đã có mặt để kiểm tra hồ sơ, thủ tục, giấy phép khai thác, xử lý các trường hợp khai thác không đúng ngư trường, không đúng nghề ghi trong giấy phép khai thác thủy sản; sử dụng kích điện hoặc sử dụng trực tiếp dòng điện từ máy phát điện trên tàu cá để khai thác thủy sản...

Cán bộ, chiến sĩ còn tuyên truyền tới chủ phương tiện các quy định về chống khai thác IUU.

Chủ tàu Nguyễn Văn Thanh, xã Nam Hồng (Tiền Hải) cho biết: Bản thân tôi khi hoạt động trên vùng biển Thái Bình luôn chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước về chống khai thác IUU và tuân thủ việc kiểm tra, thanh tra của các cơ quan có thẩm quyền. Tàu của tôi luôn

chấp hành đầy đủ các quy định như ghi nhật ký khai thác, khai báo với cơ quan chức năng về thời gian, khu vực ra khơi đánh bắt hải sản và luôn bật thiết bị định vị tàu cá.

Cũng như anh Thanh, chủ tàu Nguyễn Văn Li, xã Hồng Tiến (Kiến Xương) luôn chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU. Anh Li chia sẻ: Tôi luôn chủ động khai báo thông tin với các cơ

quan chức năng trước khi ra khơi và mua đầy đủ bảo hiểm cho các thuyền viên trên tàu. Hàng tuần, tôi ghi chép nhật ký khai thác và tiến hành sửa chữa tàu cá để bảo đảm đủ điều kiện đăng kiểm. Được cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tuyên truyền về chống khai thác IUU, tôi nhiệt tình hưởng ứng và tham gia tuyên truyền cho các chủ tàu khác để cùng nhau nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Đại úy Dương Văn Tường, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát biên phòng Cửa Lân chia sẻ: Từ đầu năm đến nay, Trạm đã tổng kiểm soát 157 phương tiện; xử phạt hành chính và yêu cầu phương tiện quay đầu 38 trường hợp. Qua tuần tra, kiểm soát, Trạm đã xử lý 2 trường hợp tàu cá từ Nam Định sang khai thác không đúng ngư trường, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở các chủ phương tiện không tái vi phạm. Từ khi đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, ý thức trách nhiệm của các chủ tàu cá tốt lên rất nhiều, đã trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ khai thác theo đúng yêu cầu của cơ quan chức năng.

Trung tá Nguyễn Văn Đăng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Lân chia sẻ: Đồn được giao nhiệm vụ quản lý 26,3km bờ biển, 8 xã biên phòng thuộc huyện Tiên Hải. Phương tiện trên địa bàn chủ yếu là phương tiện nhỏ, công suất thấp, đánh bắt gần bờ, đi về trong ngày; ngoài ra còn có một số phương tiện hoạt động tại vùng biển Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định... Số lượng tàu cá thực tế gồm: 343 phương tiện/926 lao động chủ yếu hoạt động

khai thác hải sản, thu mua, hậu cần đánh nghề cá. Từ đầu năm 2024 đến nay, đơn vị đã triển khai thực hiện các kế hoạch của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh về chống khai thác IUU; đã phát hiện 7 phương tiện tàu cá mất kết nối VMS từ 6 tiếng trở lên; 2 phương tiện tàu cá mất kết nối trên 10 ngày. Tính đến hết ngày 13/3/2024, Đồn đã cấp thủ tục xuất nhập cảnh cho hơn 650 lượt tàu thuyền các loại, kịp thời phát hiện, xử lý 2 vụ/2 phương tiện/4 đối tượng vi

phạm, phạt tiền 20 triệu đồng. Các lỗi chủ phương tiện hay mắc phải là tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình trên biển; các phương tiện trên 12m khai thác thủy sản sai vùng; tàu cá chưa sơn cabin, kê biển số theo đúng quy định; một số phương tiện bị mờ biển số, phai sơn trong quá trình hoạt động trên biển.

Từ nay đến hết tháng 4/2024, Đồn Biên phòng Cửa Lân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xác

minh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về chống khai thác IUU. Tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU. Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền tới ngư dân, chủ tàu thuyền các quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế, góp phần sớm gỡ "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu.

TIẾN ĐẠT



Cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng kiểm tra hồ sơ, thủ tục của phương tiện trước khi ra khơi.